



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก

ที่ พล ๐๒๓๒/๕๖๘

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอฟิจารณาลงนามกรอบแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน สาธารณสุขอำเภอ นครไทย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและถูกต้อง จึงขอกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

(นายภาวุธ ปานเกิด)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นายทวิช เฟ็งสลุด)

สาธารณสุขอำเภอ นครไทย



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย

ที่ ๒๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง กรอบแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย จึงขอกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณหมวดงบลงทุนและงบดำเนินงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ ที่ สธ.๐๒๐๗.๐๓/๒๕๕๑๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๑๓๒๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดงบลงทุน

๑.๑ ดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

๑.๒ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดงบลงทุนและงบดำเนินงาน เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลแผนต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

๑.๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ (GFMS) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙๐ วันหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดงบดำเนินงาน

๒.๑ ให้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดและตามหนังสือการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกำหนดตามรายไตรมาส เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทวิช เพ็งสลด)

สาธารณสุขอำเภอนครไทย